
NFC พร้อมรีซูมเทรด 15 มิ.ย.นี้ 

JWD ทุ่มงบ
กว่า 315 ลบ.

THG ชงบอร์ดลงทุน
โครงการธนบุรีซีเนียร์โฮม
มูลค่า 1 พันลบ. ในสัปดาห์หน้า

เจาะกัมพูชา

JWD ทุ่มงบกว่า 315 ลบ.ลงทุนในกัมพูชา 
เพิ่มถือหุ้นเป็น 14.61% ใน "Bok Seng"  
บ.ท�านิคมฯ พร้อมเข้าซื้อหุ ้น 40% ใน
ธุ ร กิ จ คลั ง สิ น ค ้ า  -  บ ริ ก า ร ขนส ่ ง

NFC ลั่นพร้อมกลับมาเทรด 15 มิ.ย.น้ี มั่นใจธุรกิจใหม่คลังสินค้า 

- โลจิสติกส์ หนุนผลงานโตต่อเน่ือง วางเป้าปีนี้รายได้โต 5 - 7% 

นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ เลขานุการบริษัท บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน

โฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) (“JWD”) เปิดเผยว่า.....

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) (NFC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อม

กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ใหม่อีกครั้งในวันที่ 15 มิถุนายน นี้ หลังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) อนุมัติให้บริษัทฯพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย SP และให้หลักทรัพย์ NFC เริ่มท�าการ

ซื้อขายใน SET กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เนื่องจาก

บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดของการพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว.....

และพลังงานนะเจ้าค่ะ กลยุทธ์ในช่วงนี้เจ๊แนะว่ารอนะเจ้าค่ะ และหาจังหวะสะสมหุ้นที่งบ 

Q2/61 คาดว่าจะออกมาสวยและประเด็นบวกเฉพาะตัวเจ้าค่ะ.... 

รอจังหวะ!! ตลาดปรับตัวลดลงมานะเจ้าค่ะส�าหรับดัชนี

ตลาดในวันนี้ ลงมาปิดที่ 1,722.04 จุด -11.01 จุด

เจ้าค่ะ ไร้ปัจจัยบวก มีแรงขายออกมาจากกลุ่มแบงค์
THG เตรียมเสนอบอร์ด เข้าลงทุน โครงการธนบุรีซีเนียร์โฮม มูลค่าไม่เกิน 

1 พันลบ. ในสัปดาห์หน้า ,เตรียมเปิดบริการรพ.ในเมียนมากลางปีนี้.....

อ่านต่อหน้า 5 อ่านต่อหน้า 6 อ่านต่อหน้า 4

รอจังหวะ
BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

สมัครสมาชิก 

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายวัน

>>> อ่านต่อหน้า 2

ฉบับที่ 758 วันที่ 11 มิถุนายน 2561
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

	 นายณัฐภพ	รัตนสุวรรณทวี	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	บริษัท	เอ็นเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	(NFC)	
เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	พร้อมกลับเข้ามาซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	ใหม่อีก
ครั้งในวันที่	15	มิถุนายน	นี้	หลังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	อนุมัติให้บริษัทฯพ้นเหตุ
อาจถูกเพิกถอน	โดยปลดเครื่องหมาย	SP	และให้
หลักทรัพย์	NFC	เริ่มท�าการซื้อขายใน	SET	กลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม	หมวดปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์	ตั้งแต่วันที่	15	มิถุนายน	2561	
เนื่องจากบริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดของการพ้น
เหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

	 ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ
ใหม่	จากเดิมที่เป็นผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ย	มาสู่
การประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายแอมโมเนีย	
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์	และกรดก�ามะถัน	รวมทั้ง
ให้บริการคลังสินค้า	พื้นที่ประมาณ	9	หมื่นตาราง
เมตร	โดยมีอัตราการเช่า	50%	และยังมีธุรกิจโลจิ
สติกส์แบบครบวงจรโดยให้บริการท่าเทียบเรือใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	จังหวัดระยอง	ซึ่ง
อยู่ในพื้นที่การลงทุนของภาครัฐในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	
Corridor:	EEC)	ท�าให้การลงทุนมีการขยายตัวสูง
อย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	จึงมองว่าโอกาสที่ธุรกิจจะ
ขยายตัวยังมีอยู่สูงมาก	

	 ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	ปัจจุบัน
บริษัทฯ	จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์	3	ชนิด	ได้แก่	แอมโมเนีย	
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์	และกรดก�ามะถัน	มีฐาน
ลูกค้าประมาณ	55	ราย	กลุ่มลูกค้าแอมโมเนีย	ใน
ปี	2560	มีรายได้	574.57	ล้านบาท	หรือ	58%	ของ

การจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์	ลูกค้า	42	ราย	ประกอบ
ด้วยกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง	(Trader)	และกลุ่ม
ลูกค้า	ประเภทผู้ใช้ขั้นปลาย	(End	User)	กลุ่มลูกค้า	
เช่น	อุตสาหกรรมผงชูรส	อุตสาหกรรมน�้ายางข้น	
อุตสาหกรรมความเย็น	อุตสาหกรรมผลิตสารเคมีฯ

	 ขณะที่รายได้จาก	แอมโมเนียไฮดรอกไซด์	ในปี	
2560	มีรายได้อยู่ที่	22.69	ล้านบาท	หรือ	2.29%	
ของรายได้จากเคมีภัณฑ์	มีลูกค้า	12	ราย	คือมี
ทั้งลูกค้าค้าส่ง	(Trader)	และกลุ่มลูกค้าขั้นปลาย	
กลุ่มลูกค้าก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า	โรงแยก
ก๊าซ	อุตสาหกรรมก�าจัดมลพิษ	อุตสาหกรรมยาง	
ชาวสวนยางพารา			ด้านกรดก�ามะถัน"	ในปี	2560	
มีรายได้	ทั้งสิ้น	393.41	ล้านบาท	หรือ	39.71%	
ของรายได้เคมีภัณฑ์

	 นายณัฐภพ	กล่าวเพิ่มเติมว่า	บริษัทฯ	มีสัดส่วน
รายได้จากธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	ประมาณ	
90%	ส่วนอีก	10%	มาจากธุรกิจบริการคลังสินค้า	
โลจิสติกส์แบบครบวงจร	ซึ่งคาดว่าในอนาคต
สัดส่วนรายได้จากบริการคลังสินค้า	โลจิสติกส์
แบบครบวงจร	จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	
เนื่องจากท�าเลที่ตั้งคลังสินค้ามีความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์เพราะอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด	ซึ่งเป็นพื้นที่ใน	EEC	โดยบริษัทฯ	มีแผน
ปรับปรุงคลังสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีมาตรฐาน	
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า	และขยายฐานลูกค้าในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	โดยคาดว่จะแล้ว
เสร็จภายในปี	2561	ซึ่งแหล่งเงินทุนมาจากเงิน
ทุนหมุนเวียน	

	 อีกทั้ง	ยังมีแผนพัฒนาคลังสินค้าเหลวเพิ่ม

เติม	ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการทั้งด้านเทคนิค	และการค้า	รวมทั้ง
การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาคลังสินค้าเหลว
จาก	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	หรือ	
กนอ.	โดยคาดว่าจะสรุปผลการศึกษาเพื่อน�าไปเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	(บอร์ด)	พิจารณาในช่วง
ไตรมาส4/2561	

	 นายณัฐภพ	กล่าวทิ้งท้ายว่า	บริษัทฯ	ใช้เวลา	
15	ปี	ในการด�าเนินการเพื่อให้พ้นเหตุถูกเพิกถอนฯ	
จนสามารถกลับเข้ามาซื้อขายใหม่อีกครั้ง	ซึ่งเป้า
หมายธุรกิจในระยะ	3-5	ปีจากนี้	บริษัทฯ	จะเน้น
พัฒนาพื้นที่คลังสินค้า	โลจิสติกส์	เนื่องจากมองเห็น
โอกาสถึงท�าเลที่ตั้ง	ซึ่งมีศักยภาพ	ท�าให้บริษัทฯ	จะ
ผลักดันสัดส่วนรายได้จากธุรกิจคลังสินค้า	โลจิสติ
กส์	ส่วนเป้าหมายการเติบโตของรายได้ปีนี้	บริษัทฯ	
คาดว่ารายได้จะเติบโต	5-7%	จากปีก่อน	ที่มีรายได้	
1.12	พันล้านบาท		

	 นอกจากนี้	ปัจจุบันบริษัทฯ	ไม่มีผลขาดทุน
สะสม		ขณะที่มีกระแสเงินสดในมือประมาณ	300-
400	ล้านบาท	และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(D/E)	
0.21	เท่า		

	 อนึ่ง	ราคาหุ้น	NFC	ล่าสุดอยู่ที่	1.36	บาท				
ทั้งนี้เพื่อให้หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายได้
ตามสภาพความเป็นจริง	ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงอาศัย
อ�านาจตามความในข้อ	29	(1)	และ	(3)	ของข้อ
บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่องการ
ซื้อขาย	การช�าระราคา	และการส่งมอบหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2555	ก�าหนดให้ราคาซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของ	NFC	ในวันที่	15	มิ.ย.61	ไม่มี
ราคาสูงสุดและต�่าสุด

ฉบับที่ 758 วันที่ 11 มิถุนายน 2561

NFC พร้อมรีซูมเทรด 15 มิ.ย.นี้ 
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	 นายณัฐภูมิ	เปาวรัตน์	เลขานุการบริษัท	บริษัท	เจดับเบิ้ลยูดี	อิน

โฟโลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“JWD”)	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	เตรียมใช้

เงินรวมประมาณ	315.73	ล้านบาท	เพื่อเข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น	14.61%	ใน

บริษัทท�านิคมอุตสาหกรรมในกัมพูชา	และเข้าซื้อหุ้น	40%	ในบริษัท	

ท�าธุรกิจบริษัท	Bok	Seng	PPSEZ	Dry	Port	Co.,	Ltd.	(Bok	Seng)	

ซึ่งประกอบธุรกิจสถานีบรรจุและแยกตู้สินค้า,	คลังสินค้า	และบริการ

ขนส่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมพนมเปญ	(Phnom	Penh	Special	

Economic	Zone)	ในกัมพูชา	รองรับการขยายธุรกิจ

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	จะเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัท	Phnom	Penh	SEZ	Plc.	

(PPSEZ)	ประเทศกัมพูชา	ผ่านบล.ฟินันเซีย	ไซรัส		ตัวแทนทะเบียน

ผู้ถือหุ้นของ	JWD	โดยคาดว่าจะเข้าท�ารายการได้ภายในเดือน	มิ.ย.61	

โดยบริษัท	PPSEZ	ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมประเทศกัมพูชา	ซึ่ง

การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน	PPSEZ	ครั้งนี้	จะเพิ่มการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานของบริษัท	ส่งผลดีต่อการขยายงานโลจิสติกส์ในเขต

ประเทศกัมพูชา	ที่มีศักยภาพในการเติบตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต

	 Ffp	บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	PPSEZ	จากการเพิ่มทุน	

จ�านวน	7,500,886	หุ้น	ในราคาประมาณหุ้นละ	0.70367	ดอลลาร์

สหรัฐ	(ประมาณหุ้นละ	22.55	บาท)	รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น

ประมาณ	5,278,123	ดอลลาร์สหรัฐ	(ประมาณ	169.16	ล้านบาท)	

โดยสัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการเพิ่มทุนบล.ฟินันเซีย	ไซรัส	ตัวแทน

ทะเบียนผู้ถือหุ้นของ	JWD	คิดเป็น	5.18%	และสัดส่วนหลังการเพิ่มทุน

คิดเป็น	14.61%	ของทุนช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัท	PPSEZ

	 นอกจากนี้ยังจะให้บริษัท	JWD	Asia	Holding	Private	Ltd.	

(JWDAH)	ประเทศสิงคโปร์	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	เข้าลงทุน	40%	ใน

บริษัท	Bok	Seng	ประเทศกัมพูชา	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	4,573,210	

ดอลลาร์สหรัฐ	(ประมาณ	146.57	ล้านบาท)	ภายในเดือน	ก.ค.61		

เพื่อเข้าไปบริหารจัดการธุรกิจสถานีบรรจุและแยกตู้สินค้า,	คลังสินค้า	

และบริการขนส่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมพนมเปญ	ซึ่งจะส่งเสริมกิจกร

รมโลจิสติกส์ในประเทศกัมพูชาและภูมิภาค

	 ส�าหรับแหล่งเงินลงทุนครั้งนี้จะมาจากการขายคลังสินค้า

เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์	เอไอเอ็ม	อินดัสเทรียล	โกรท	(AIMIRT)

	 ทั้งนี้	รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และขนาด

ของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ที่มีนัยส�าคัญตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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JWD ทุ่มงบกว่า 315 ลบ. 
เจาะกัมพูชา
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	 นพ.	ธนาธิป	ศุภประดิษฐ์	รองประธาน
กรรมการ	บริษัท	ธนบุรี	เฮลท์แคร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	THG	เปิดเผยว่า	บริษัทฯเตรียมน�า
แผนลงทุนโครงการ	ธนบุรี	ซีเนียร์โฮม	เสนอต่อ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในสัปดาห์
หน้านี้	โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการในรูป
แบบเดียวกับ	โครงการ	Jin	Wellbeing	County	ซึ่ง
เป็นโครงการที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงวัยและให้บริการ
ทางการแพทย์อย่างครบวงจร	ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในช่วงปลายปี	หรืออย่าง
ช้าช่วงไตรมาส	1/62

	 ทั้งนี้คาดว่าจะใช้งบลงทุนไม่เกิน	1,000	ล้าน
บาท

	 ส่วนแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส	2/61		คง
ไม่ได้ขยายตัวมากนัก	เนื่องจากเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของ
กิจการ

	 อย่างไรก็ตามภาพรวมความต้องการใช้บริการ
ด้านรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพในช่วง
ไตรมาส	2/61	ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	แม้เป็นช่วงโลว์
ซีซันของธุรกิจ	โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากจ�านวน
ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น	คาดว่าในปี	2563	
ประชากรที่มีอายุเกินกว่า	65	ปีจะมีสัดส่วนประมาณ	
13%	เทียบกับปี	2553	ที่มีสัดส่วน	8.9%	จึงมีการใช้
จ่ายเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น	ขณะที่จ�านวน
โรงพยาบาลและแพทย์ที่ให้การรักษาก็ยังมีไม่เพียง
พอต่อความต้องการใช้บริการ

	 จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลดีต่อธุรกิจการ
รักษาพยาบาลในประเทศที่สร้างรายได้หลักให้แก่
บริษัทฯ	โดยเฉพาะ	รพ.ธนบุรี	ที่มีคนไข้เข้าใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง	หลังจากที่เปิดศูนย์การรักษาในด้าน
ต่างๆ	เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่
ผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น	และ	รพ.ธนบุรี	2	ที่ได้เพิ่มจ�านวน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรองรับการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น	เพื่อยก
ระดับการให้บริการของโรงพยาบาลจากระดับทุติย
ภูมิ	(Secondary	Care)	สู่ระดับตติยภูมิ	(Tertiary	
Care)	ส่งผลให้มีปริมาณคนไข้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน	
นอกจากนี้ในปัจจุบันบริษัทฯ	ได้เริ่มโครงการก่อสร้าง
อาคารจอดรถใน	รพ.ธนบุรี	และขยายพื้นที่การให้
บริการแก่ผู้ป่วยใน	รพ.ธนบุรี	2	เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้น	คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปี	2563	ส่วนโรงพยาบาลในต่างจังหวัดอีก	3	แห่ง	
ได้แก่	รพ.ราษฎร์ยินดี	จ.สงขลา	รพ.อุบลรักษ์	
ธนบุรี	จ.อุบลราชธานี	และ	รพ.สิริเวช	จ.จันทบุรี	มี
คนไข้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน	

	 “ส�าหรับธุรกิจรับจ้างบริหารศูนย์หัวใจในช่วง
ไตรมาส	2/61	บริษัทฯ	ได้เข้ารับบริหารเพิ่มเติมอีก	1	
แห่ง	ได้แก่	ศูนย์หัวใจ	เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาล
พัทลุง	และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่
เรียบร้อยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา	จากเดิมที่
บริหารให้กับ	รพ.ภัทร	รพ.บางพลี	และ	รพ.ธนบุรี	
2	ซึ่งการเพิ่มนี้จะส่งผลดีต่อภาพรวมการด�าเนินงาน

ของ	THG”	นพ.ธนาธิป	กล่าวว่า	

	 นพ.ธนาธิป	กล่าวว่า	ขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	
ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน	Aryu	International	
Health	Care	Company	Limited	เป็น	40%	จาก
เดิมที่ถือหุ้น	10%	เป็นที่เรียบร้อย	ซึ่งบริษัทฯ	
ดังกล่าวเป็นผู้ด�าเนินงานโรงพยาบาล	Ar	Yu	
International	Hospital	ในเมืองย่างกุ้ง	โดยมี	Ga	
Mone	Pwint	Company	Limited	หรือ	GMP	ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกและ
อสังหาริมทรัพย์ในเมียนมาถือหุ้นอีก	50%	และอีก	
10%	ถือหุ้นโดย	Aryu	Ananta	Medical	Services	
Company	Limited	ซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นที่ถือหุ้น
โดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในเมียนมา		

	 ส�าหรับโรงพยาบาล	Ar	Yu	International	
Hospital	มีเตียงส�าหรับให้บริการผู้ป่วยจ�านวน	200	
เตียง	เตรียมเปิดให้บริการช่วงกลางปีนี้	ซึ่งจะเป็น
โรงพยาบาลที่มีความทันสมัยในเมืองย่างกุ้งและได้
มาตรฐานในระดับสากล	โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากท้องถิ่นและต่างประเทศ	และใช้เทคโนโลยีในการ
รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพที่ทันสมัยเพื่อรองรับ
การให้บริการแก่ประชาชนชาวเมียนมา		

	 ส�าหรับปีนี้	บริษัทฯคงเป้ารายได้โตไม่ต�่ากว่า	
10%	จากปีก่อนที่มีรายได้	6,765.13	ล้านบาท			
เนื่องจากบริษัทฯ	รับรู้รายได้ในธุรกิจโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้น	และจะมีการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ	Jin	
Wellbeing	County	ในช่วงปลายปีนี้
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THG ชงบอร์ดลงทุน โครงการธนบุรีซีเนียร์โฮม
มูลค่า 1 พันลบ. ในสัปดาห์หน้า
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	 รอจังหวะ!!	ตลาดปรับตัวลดลงมานะเจ้าค่ะส�าหรับดัชนีตลาดในวันนี้	ลงมา

ปิดที่	1,722.04	จุด	-11.01	จุดเจ้าค่ะ	ไร้ปัจจัยบวก	มีแรงขายออกมาจากกลุ่ม

แบงค์และพลังงานนะเจ้าค่ะ	กลยุทธ์ในช่วงนี้เจ๊แนะว่ารอนะเจ้าค่ะ	และหาจังหวะ

สะสมหุ้นที่งบ	Q2/61	คาดว่าจะออกมาสวยและประเด็นบวกเฉพาะตัวเจ้าค่ะ		

	 ยืนเหนือตลาดได้สวยทีเดียวเชียวเจ้าค่ะส�าหรับไก่ใหญ่	CPF	นะเจ้าค่ะ	พุ่ง

แรงขึ้นมาท�าไฮ	26.00	บาท	ก่อนจะย่อมาปิด	25.75	บาท	วอลุ่มแน่น	นิวไฮรอบ	

2	เดือน	หลังโบรกฯ	มองก�าไรปี	60-63	โตเฉลี่ย	16.1%	เจ้าค่ะ	พร้อมให้ให้ราคา

เหมาะสมสิ้นปี	61	ที่	30.50	บาท	ถือว่าแจ่มทีเดียวเชียวเจ้าค่ะในช่วงตลาดแบบ

นี้	ใครชอบหุ้นพื้นฐานดีๆ	ก็ดูตัวนี้ด้วยนะเจ้าคะ

	 วอลุ่มพีคในรอบเกือบเดือนถือว่น่าสนใจเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น	MEGA	ขึ้นมาปิด

เกือบไฮ	41.75	บาทเจ้าค่ะ	หลังเผยในงาน	OPP	DAY	เชื่อยอดขาย	Q2/61	ดี

กว่า	Q1/61	หลังเข้าสู่ไฮซีซั่น	มั่นใจรายได้-ก�าไรโตเฉลี่ยปีล่ะ	10%	ถือว่าน่าสนใจ

ทีเดียวเชียวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นตัวนี้	มาลุ้นผ่านแนวต้านกันเจ้าค่ะที่	42.50	บาท	ถ้า

ผ่านได้รับรองสนุกแน่นอนเจ้าค่ะ	

	 กลับมาตั้งล�าได้สวยอีกครั้งเจ้าค่ะส�าหรับ	DTC	หลังมีกระแสเก็งก�าไรพุ่งแรง

เมื่อเดือนที่ผ่านมาเจ้าค่ะขึ้นไปเทสไฮที่	18.10	บาท	ซึ่งเจ๊มองว่าจากนี้น่าจับตา

เจ้าค่ะ	เพราะมีโอกาสขึ้นได้จากพื้นฐานที่แข็งแกร่ง	โดยเฉพาะงบ	Q1/61	ที่ผ่าน

มารากันตีด้วยก�าไรพุ่งโตกว่า	85%	รอบนี้ก็ถือว่าน่าติดตามอีกครั้งเจ้าค่ะ	เจ๊มอง

ว่าระดับกลุ่มเซ็นทรัลเข้าซื้อแล้ว	งานนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆเจ้าค่ะ

	 มาดูในส่วนของ	SF	กันบ้างเจ้าค่ะ	บวกขึ้นมาแรงท�าไฮ	9.60	บาท	และพัก

ตัวไป	9.45	บาท	เข้าสูตรหุ้นที่พร้อมจะวิ่งต่อเนื่องเจ้าค่ะ	รอบนี้เจ๊ก็มองว่าน่าลุ้น

น่าจับตาอาการของ	SF	ทรงหุ้นอยากจะเบรกไฮที่ท�าไว้	9.85	บาท	เพราะถ้าผ่าน

ได้เมื่อไหร่	มีลุ้นไปเล่นบน	Spread	ใหม่	บน	10.00	บาทเจ้าค่ะ	จับตากันให้ดีนะ

เจ้าค่ะ	

	 วิ่งขึ้นมาน่าสนใจเจ้าค่ะส�าหรับ	EPCO	วิ่งแรงในช่วงบ่ายพร้อมวอลุ่มขึ้นมา

ปิดโดดที่	4.80	บาท	ถือเป็นสัญญาณให้นักเก็งก�าไรต้องจับตากันให้ดีเจ้าค่ะ	มา

ย้อนดูงบ	Q1/61	เจ้าค่ะ	ก�าไรโต	114%	ท�าสถิติสูงสุด	รับอานิสงส์บุ๊ครายได้	2	โรง

ไฟฟ้า	มั่นใจปี	61	รายได้โตเกิน	40%	หนุก�าไรพุ่ง	ซึ่งปีนี้เจ๊ก็อยากให้จับตากันสัก

หน่อยเจ้าค่ะได้รายได้จากโรงไฟฟ้าหนุนเข้ามาด้วยรอบนี้อาจมีอะไรเด็ดให่ได้เห็น

เจ้าค่ะ	จับตากันให้ดีเจ้าค่ะ	สายเก็งก�าไรอย่าพลาด	พรุ่งนี้ลุ้นแรงซื้อต่อเนื่อง	อาจ

มีลุ้นให้เห็น	5.00	บาทกันอีกครั้งเจ้าค่ะ	

	 เริ่มขยับขึ้นมาให้ได้เห็นกันนะเจ้าค่ะในส่วนของ	BM	เจ้าค่ะ	ขยับขึ้นมาจ่อเล

รกทะลุ	3.80	บาทกันอีกครั้ง	สอดรับกับประเด็นที่	BM	เล็งปรับเป้ารายได้ปีนี้

โตกว่า	20%	จากเดิม	10-20%	หลังรับงานเพิ่ม	ในงาน	OPP	DAY	เจ้าค่ะ	และ

ประเด็นที่เจ๊สนใจและถือเป็นเรื่องเซอร์ไพร์สคือการออกวอแรนท์ฟรีให้แก่ผู้ถือหุ้น

เจ้าค่ะ	ใครอยากได้วอแรนท์ต้องมีแม่นะเจ้าคะ	และสัดส่วนจะเป็นเท่าไรรอติดตาม

อีกทีเจ้าค่ะ	ด้านราคาเจ๊มองว่าน่าลุ้นน่าจับตาเจ้าค่ะ	ถ้าเรียบร้อยเมื่อไหร่	รับรอง

งานนี้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันกันเลยทีเดียวเจ้าค่า	แล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ

	 By	เจ๊เยเลน	ณ	Wall	Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

	 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

	 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ	บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่ง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า	จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความส�าเร็จค่า

	 ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด	cut	loss	นะคะ

	 Wall	Street	ตลาดหุ้น
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